

-สำเนาฉบับ-

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญรวม บัวหลวง	ประธานสภาฯ	บุญรวม บัวหลวง	
๒	นายสุชาติ ปานมะณี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	สุชาติ ปานมะณี	
๓	นางสุณี มูลจั่น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	สุณี มูลจั่น	
๔	นายณรงค์ เทศเดช	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ณรงค์ เทศเดช	
๕	นางประกอบ สนพลาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ประกอบ สนพลาย	
๖	นายสังวาร์ สกุลพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สังวาร์ สกุลพงษ์	
๗	นายอุเทน เอี่ยมสิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	อุเทน เอี่ยมสิน	
๘	นางลำไย อินทราพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	ลำไย อินทราพงษ์	
๙	นายมานะ ขำสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	มานะ ขำสวัสดิ์	
๑๐	นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	เจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	
๑๑	นายศิริ มะลิลา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	ศิริ มะลิลา	
๑๒	นางอารีย์ ปังขำ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	อารีย์ ปังขำ	
๑๓	นายนรินทร์ มาตย์ทิพย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	นรินทร์ มาตย์ทิพย์	
๑๔	นายบุญเส หอมภู	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	บุญเส หอมภู	
๑๕	นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ประสิทธิ์ อินทราพงษ์	
๑๖	นายสำราญ ทองทิพย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	สำราญ ทองทิพย์	
๑๗	นายประสิทธิ์ รวมสิน	นายก อบต.นาพันสาม	ประสิทธิ์ รวมสิน	
๑๘	นายชอบ แก่สังกลิ่น	รองนายก อบต.	ชอบ แก่สังกลิ่น	
๑๙	นายประทีว ปังขำ	รองนายก อบต.	ประทีว ปังขำ	
๒๒	นายพรเทพ นาถกร	เลขานุการนายก อบต.	พรเทพ นาถกร	

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายเจริญ หมู่ศิริ	รองประธานสภาฯ	เจริญ หมู่ศิริ	
๒	นายวรวิสูตร ฉิมพาลี	เลขานุการสภาฯ	วรวิสูตร ฉิมพาลี	

ผู้เข้าร่วมประชุม					หมายเหตุ	
๑	นางสาวบุญส่ง	คล้าพงษ์	รองปลัด อบต.	บุญส่ง	คล้าพงษ์	
๒	นางชมกัญช	มะลิลา	หัวหน้าสำนักปลัด	ชมกัญช	มะลิลา	
๓	นางสาวปรียาภรณ์	ทองย้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรียาภรณ์	ทองย้อย	
๔	นางสาวรติมา	ตาละลักษณ์	ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ	รติมา	ตาละลักษณ์	
๕	นางสาววิจิตรพร	สัมพันธ์	นักพัฒนาชุมชน	วิจิตรพร	สัมพันธ์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายบุญรวม บัวหลวง
ประธานสภาฯ

นายบุญรวม บัวหลวง
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายบุญรวม บัวหลวง
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มาพร้อมกันแล้ว
ขอเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุม

ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ส่งเข้าประกวดการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทโดดเด่น กับสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ส่งโครงการนวัตกรรมแปรรูปขยะเปลือกไข่ และคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกฯ ได้ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓.๕ ล้านบาท

-- ด้วยนายวรวิสูตร นิมพาลี เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ไม่ได้มาปฏิบัติราชการในวันนี้ เนื่องจากลาป่วย ในวันนี้จึงไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขาธิการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้นำวิธีเลือกตามข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

-ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภา อบต. ชั่วคราว

นางประกอบ สนพलय
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

เสนอ นายสุชาติ ปานมะณี ส.อบต.๑

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายบุญรวม บัวหลวง
ประธานสภาฯ

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูตามเอกสาร เมื่อได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นายบุญธรรม บัวหลวง
ประธานสภาฯ
นายสุชาติ ปานมะณี
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

๓.๑ เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญธรรม บัวหลวง
ประธานสภาฯ
นายประสิทธิ์ รวมสิน
นายก อบต.

ขอเชิญนายก ชี้แจงรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน

ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยขอรายงานแผนการดำเนินงานปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสาร)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านพานิชยกรรม การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายบุญธรรม บัวหลวง
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูตามเอกสารรายงานติดตามและประเมินผลแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูตามเอกสารรายงานติดตามและประเมินผลแผนแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญรวม บัวหลวง ๓.๑เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ

นายสุชาติ ปานมะณี อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชักซ้อมแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการ พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนทาพิจารณาประกอบการ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๔. กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

๕. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญรวม บัวหลวง

ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

นายประสิทธิ์ รวมสิน

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

นายก อบต.นาพันสาม

ทุกท่าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวจะครบกำหนดระยะเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานสอดคล้องกับ ภารกิจที่ต้องจัดทำ ตามแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม และนำมาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นในปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ที่ได้เสนอโครงการ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสาร เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการของท่านแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านการประชุม มีบรรจุไว้ในแผนครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

นายบุญธรรม บัวหลวง
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เมื่อทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบและให้ดำเนินการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

นายบุญธรรม บัวหลวง
ประธานสภาฯ
นายสุชาติ ปานมะณี
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

๓.๓ เรื่องพิจารณาเงิน

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ

การกันเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการ
รักษาเงิน เก็บและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่
มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
รับทราบ

ที่ประชุม
นายบุญธรรม บัวหลวง
ประธานสภาฯ
นายประสิทธิ์ รวมสิน
นาย อบต.

ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีความประสงค์ จะดำเนินการ.ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บเลขานุการสภารักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนน ศสล. สายป่าสามสิบ หมู่ที่ ๓ (ต่อจากเดิม) งบประมาณตั้งไว้
๔๖๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๒.โครงการก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล่น งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

นายบุญธรรม บัวหลวง
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายบุญรวม บัวหลวง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายบุญรวม บัวหลวง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายประสิทธิ์ รวมสิน นายก อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ส่งประกวดรางวัลพระปกเกล้าในปี ๒๕๖๔ ในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยคณะกรรมการได้แจ้งว่าจะลงพื้นที่ตรวจประเมินในรอบสุดท้าย ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โปรแกรม Zoom Meetings ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ส่งโครงการจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ นวัตกรรมแปรรูปขยะเปลือกไข่ โครงการเลี้ยงหึ่งตำบล โครงการเรือมาด ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ในการเข้ารับประเมินในวันดังกล่าวข้างต้น

นายบุญรวม บัวหลวง มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม
ประธานสภาฯ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ) สุชาติ ปานมะณี ผู้จัดบันทึกรายงานฯ
(นายสุชาติ ปานมะณี)

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ อินทรพงษ์ กรรมการตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ) บุญเส หอมภู กรรมการตรวจรายงานฯ
(นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์) (นายบุญเส หอมภู)

(ลงชื่อ) ณรงค์ เทศเดช ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ
(นายณรงค์ เทศเดช)

เรียน ประธานสภาฯ

-ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. นาพันสาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) บุญรวม บัวหลวง ประธานสภาฯ
(นายบุญรวม บัวหลวง)

